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BEAUTY	ต้ังโต๊ะแถลงข่าว	โต้ทุกข่าวลือฉุดหุ้นดิ่ง			

ยันไม่มีปัญหาคุณภาพการผลิต	-	ไม่เมคออเดอร	์	

ไม่มีแผนซื้อหุ้นคืน	เน้นบริหาร	สร้างการเติบโต	

	 BEAUTY	ตั้งโต๊ะแถลงข่าว	โต้ทุกข่าวลือฉุด

หุ้นดิ่ง	ยันไม่มีออร์เดอร์ปลอม	(เมคออเดอร์)	-

ไม่มีปัญหาคุณภาพการผลิต	เหตุฐานการผลิต

ในตปท.	ทั้งเกาหลี	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	เยอรมันได้

มาตรฐาน	ระบุไม่มีแผนซื้อหุ้นคืนหลังราคาหุ้นร่วง			

แต่ขอเน้นบริหารให้มีประสิทธิภาพ	สร้างผล

ประกอบการเติบโต	มองแนวโน้ม	Q2/61	ต�่ากว่า

เป้า	แต่มั่นใจรักษาอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า20%		

ยันคงเป้ารายได้	4.29	พันลบ.

	 บริษัท	บิวตี้	คอมมูนิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

BEAUTY	เปิดแถลงข่าว	ชี้แจงทุกข่าวลือที่เป็น

สาเหตุให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างต่อเนื่อง	โดยยืนยัน

ว่าไม่มีการปลอมออร์เดอร์	(เมคออเดอร์)	พร้อม

ยืนยันไม่มีปัญหาคุณภาพการผลิต	เนื่องจากฐาน

การผลิตในต่างประเทศ	ทั้งเกาหลี	อินโดนีเซีย	

ญี่ปุ่น	เยอรมันได้มาตรฐาน	

	 นายแพทย์สุวิน	ไกรภูเบศ	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	BEAUTY	กล่าวด้วยว่าบริษัทฯยัง	ไม่มีแผน

ซื้อหุ้นคืนหลังราคาหุ้นร่วง	แต่ขอเน้นบริหารให้มี

ประสิทธิภาพ	สร้างผลประกอบการเติบโต	โดยปี

นี้ยังคงรักษาอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า	20%	และ

ยังคงเป้าหมายการเติบโตของทั้งปีไว้เช่นเดิมที่ราย

ได้ไม่ต�่ากว่า	4,290	ล้านบาทใช้กลยุทธ์การตลาด

แบบ	O2O	(Online	to	Offline	synchronization)	

ใช้สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมทั้ง	Influencer	

ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อให้เกิด	Engagement	

กับลูกค้าในวงกว้าง	กระตุ้นการสร้างยอดขาย

ให้แก่ช่องทางออฟไลน์	และ	ออนไลน์มีการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับเทรนด์ความต้องการ	ซึ่งการ

ที่บริษัทพัฒนาความสามารถของพนักงานหน้า

ร้าน	ให้สามารถแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้ทั้งช่องทาง	

Online	และ	Offline	นั้น	ท�าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ได้มากขึ้น	กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

	 พร้อมกันนี้	ขอยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการ

ขายหุ้นออกมาอีกแล้ว	แม้	ส่วนตัวจะมีการขายหุ้น	

Big	Lot	มาหลายครั้ง	โดย	จะรักษาสัดส่วนการถือ

หุ้นของส่วนตัวและครอบครัวไม่ต�่ากว่า	20%	เพื่อ

เป็นผู้บริหารที่สามารถก�าหนดนโยบายได้

	 "ในกรณีการขายหุ้นบิ๊กล็อต	มีความตั้งใจที่

จะคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ระดับ	20%	ส่วนหุ้นที่

ขายไปไม่ได้มีเจตนาที่จะลดระดับผู้ถือหุ้นลง	โดย

จะเน้นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่า	

และไม่ได้มีแผนที่จะออกจากบริษัทฯ	ยืนยันว่ายัง

เป็นผู้บริหารและก�าหนดนโยบายต่อไป	ส่วนกรณี

การปลอม	ออร์เดอร์	(เมคออเดอร์)	บริษัทฯไม่ได้มี

บริษัทส่วนตัวและไม่มีบริษัทลูกในต่างประเทศ	ใน

การสั่งซื้อออเดอร์เข้ามาหรือมีการสั่งออเดอร์ล่วง

หน้า	ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ในตลาดฯมานานกว่า	5-6ปี	

จึงท�าให้มั่นในศักยภาพของบริษัทว่าจะมีการ

เติบโตที่ดี

	 บริษัทฯยืนยันว่าไม่มีปัญหาด้านคุณภาพใน

การผลิต	เนื่องจากฐานการผลิตทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	เกาหลี	ญี่ปุ่น	และ

เยอรมัน	มีมาตรฐานในการผลิตและผ่านการตรวจ

สอบจากส�านักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯคาดว่าแนวโน้มธุรกิจ

ไตรมาส	2/2561	จะลดลงต�่ากว่าเป้าที่คาดไว้	

เนื่องจากสินค้าจากร้าน	BEAUTY	COTTAGE	บาง

กลุ่มมียอดขายที่ลดลง	หลังมีกระแสสินค้าที่ไม่ได้

รับมาตารฐานตามส�านักคณะกรรมการอาหารและ

ยา(อย.)	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไป

ยังประเทศจีน	เนื่องจากขบวนการน�าเข้าและการ

ตรวจสอบต่างๆมีการรัดกุมมากขึ้น	จึงท�าให้สินค้า

มีการส่งออกที่ล่าช้า	แต่ทั้งนี้บริษัทฯมองว่าเป็น

เพียงผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น

	 ขณะที่ในวันที่	5	กรกฎาคม	2561	บริษัทฯ

ยังได้เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่คือ	LUXURY	ในร้าน	

BEAUTY	COTTAGE	เพื่อมาทดแทนสินค้าบางกลุ่ม

ที่ได้รับความนิยมลดลง	และสร้างภาพลักษณ์ให้

กับแบรนด์รวมถึงมาตรฐานของสินค้ามากขึ้น

	 ส่วนแผนการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง

ของตลาดในประเทศ	บริษัทฯเตรียมที่จะขยาย

สาขาของทุก	Shop	Brand	โดยเน้นการขยาย

สาขาไปต่างจังหวัด	หัวเมืองท่องเที่ยวและใน

กรุงเทพ	รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและขยายช่อง

ทางจ�าหน่ายเข้าสู่ตลาดคอนซูเมอร์ที่เป็น	Mass	

Market	เพิ่มขึ้น	อีกทั้งบริษัทฯยังอยู่ระหว่างการ

เจรจากับ	7-11	ปรับขนาดสินค้าเพื่อจะน�าไปวาง

จ�าหน่ายใน	7-11	กว่า	10,000	สาขาทั่วประเทศ	

รองรับก�าลังซื้อจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ	นัก

ท่องเที่ยวทั้งจีนและประเทศอื่นๆ	ซึ่งคาดว่าจะมี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น	คาดว่าจะเห็นความชัดเจน

ภายในปีนี้	

	 ด้านตลาดต่างประเทศ	บริษัทจะยังมุ่ง

เน้นช่องทางขายรูปแบบใหม่	Cross-border	

E-commerce	หรือ	การซื้อขายออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รุกขยายไปในจีน

แล้ว	ปัจจุบัน	BEAUTY	มีช่องทางจ�าหน่ายใน

อีคอมเมิร์ซทั้ง	5	เว็บไซต์ส�าคัญของจีน	ได้แก่	

TMALL,	KAOLA,	VIP,	YUNJI	และ	JD	ซึ่ง

เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซใหญ่อันดับต้นของ

จีน	โดยบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายส�าหรับ	5	

แพลตฟอร์มนี้ไว้ไม่น้อยกว่า	300	ล้านบาท/ปี	เริ่ม

ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้

	 นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดเชิงรุกใน

ต่างประเทศมากขึ้น	โดยเน้นการสร้าง	“Shop	

License”	และ	“Product	Distributor”	ในกลุ่ม

ประเทศ	AEC	ซึ่งรูปแบบการขายสินค้าจะเป็นช่อง

ทางการจ�าหน่ายที่เข้าถึงง่ายทั้ง	Offline	Retailer	

และ	Online	Retailer	ที่ได้รับความนิยมในแต่ละ

ประเทศ	อีกทั้งได้มีตัวแทนจ�าหน่ายใน	9	ประเทศ

เป้าหมายเรียบร้อย	คือ	ในรูปแบบIndependent	

Shop	จ�านวน	17	สาขา	ที่ประเทศฟิลิปปินส์	และ

เวียดนาม	รูปแบบ	Counter	sale	จ�านวน	10	จุด

จ�าหน่ายที่ประเทศ	ลาวและเมียนม่า	และรูปแบบ	

Shop	in	Shop	จ�านวน	131	จุดจ�าหน่าย	คือ	

ฮ่องกง	ไต้หวัน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	

	 ในไตรมาส	3/2561	มีแผนจะเซ็นสัญญา

แต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายใน	3	ประเทศ	คือ

ตะวันออกกลาง	สิงคโปร์	และกัมพูชา	โดยจะมีการ

จัดประชุม	Annual	Meeting	ตัวแทนจ�าหน่าย

พร้อมกันทั้ง	11	ประเทศเพื่อวางแผนขยายตลาดสู่

ความเป็นรีจินอลแบรนด์	(Regional	Brand)

	 ปัจจุบันบริษัทมีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น	348	

สาขา	แบ่งเป็น	BEAUTY	BUFFET	265	สาขา	

BEAUTY	COTTAGE	75	สาขา	BEAUTY	MARKET	

8	สาขา	อีกทั้งยังมีจุดขาย	ณ	คิง	พาวเวอร์	8	

สาขา	22	จุดจ�าหน่าย	วางจ�าหน่ายสินค้าผ่านร้าน	

7-ELEVEN	จ�านวน	650	สาขา	และ	Boots	145	

สาขา	

 ปิดการซื้อขายวานนี้	ราคาหุ้น	BEAUTY			

อยู่ที่	9.10	บาท	ลดลง	3.90	บาท	หรือ	30%			

มูลค่าการซื้อขาย	1.09	หมื่นล้านบาท	
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บิ๊ก NCL	ส่งซิกปรับเป้าปีน้ี
จากเดิมคาดไว้โต	10-20%
คร่ึงปีแรก	มีแววเทิร์นอะราวด์

SELIC	คาดโชว์ผลงานคร่ึงปีหลัง 
ดีกว่าคร่ึงปีแรก	ท้ังปีมองรายได้โตเป็นเลข	2	หลัก	

	 SELIC	คาดโชว์ผลงานครึ่งปีหลัง	ดีกว่าครึ่งปีแรก	ทั้งปีมองรายได้โตเป็น
เลข	2	หลัก	วางงบวิจัยและพัฒนา	อยู่ที่	3-5%	ของรายได้	เล็งรับอานิสงส์บาท
อ่อน	มองสงครามการค้าสหรัฐฯ	-	จีน	ยังไม่ได้รับผลกระทบ	โดยตรง
	 นางสาวยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	
บริษัท	ซีลิค	คอร์พ	จ�ากัด	(มหาชน)	SELIC	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์
ว่า	แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลัง	จะเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก	เนื่องจาก
ช่วงครึ่งปีหลังถือเป็นไฮ	ซีซั่นของธุรกิจ	โดยสัดส่วนรายได้ปีนี้	แบ่งเป็นใน
ประเทศอยู่ที่	60%	และต่างประเทศ	40%	ซึ่งบริษัทมีแผนเพิ่มปริมาณการขาย
ทั้งในอุตสาหกรรมเดิม	และเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	จาก
ปัจจุบันบที่ส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในต่างประเทศรวม	27	ประเทศ	และจะรักษา
สัดส่วนรายได้จากการส่งออกไว้ที่	40-50%	โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นขยายตลาด
ที่คาดว่าจะมีทิศทางเป็นบวก	เช่น	ประเทศเวียดนาม	เนื่องจากบริษัทฯมองว่า
อุตสาหกรรมจะสามารถเติบโตไปได้ดี	และมีโอกาสในการขยายมาร์เก็ตแชร์
	 "ต้องเรียนว่าปกติแล้วครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่ยอดขายมักจะเป็น	Season	ที่
สูงกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้ว	เพราะฉะนั้นเรามองว่าในครึ่งปีหลังโดยตัวแนวโน้มของ
ตลาดบวกกับวิธีการท�างานที่เรามีการปรับเปลี่ยนมา	น่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นผล
บวกค่อนข้างมาก	โดยเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีตอนที่เราประกาศแผน	เราก็
ยังมองว่าในปีนี้ทั้งปี	แผนการเติบโตของยอดขายเราก็ยังคงตั้งไว้ที่	2	Digit	เราก็
คิดว่าเราจะสามารถท�าตรงนี้ให้ได้	"	นางสาวยุวดี	กล่าว	
	 อนึ่งปีก่อน	(2560)	SELIC	มีรายได้	595	ล้านบาท	และมีก�าไร	18.85		ล้าน

บาท	ขณะที่ไตรมาสแรกปีนี้มีรายได้	143.02	ล้านบาท	และมีก�าไร	0.44	ล้านบาท	
	 ส�าหรับแผนการใช้เงินทุน	บริษัทฯ	ได้วางงบวิจัยและพัฒนา	(R&D)	อยู่ที่	
3-5%	ของรายได้	เพื่อพัฒนา	ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
	 "การใช้เงินทุนหลักๆเป็นการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา	ซึ่งเราเน้นแผนกทีม
วิจัยและพัฒนา	โดยปกติเราจะกันงบไว้อยู่แล้วที่ประมาณ	3-5%	ของยอดขาย	
ซึ่งจะเป็นเงินลงทุนหลัก	ส่วนเงินลงทุนอื่นๆเรามองหาในเรื่องของการอัพเกรด
ก�าลังการผลิตเพื่อที่จะตอบสนองต่อกาวชนิดใหม่ๆ	ที่เราจะเจาะเข้ากับอุตสาหกร
รมใหม่ๆ	เพิ่มเติม	"	นางสาวยุวดี	กล่าว		
	 ส�าหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง	บริษัทฯ	มองว่าน่าจะได้รับผลเชิงบวก	เนื่อง
จากบริษัทฯ	มีการส่งออก	แต่อย่างไรก็ตาม	ช่วงก่อนหน้าที่เงินบาทแข็งค่าก็ส่ง
ผลกระทบต่อบริษัทฯ	เช่นเดียวกัน	
	 "ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง	เราน่าจะได้รับผลกระทบในด้านบวก	ในเชิงที่ว่าเรามี
การส่งออกไปนอกประเทศด้วย	ตอนนี้จากที่ผ่านมาที่เกิดค่าเงินบาทแข็งตัวท�าให้
ในส่วนของส่งออก	ในปริมาณของที่เราส่งไป	เวลาที่เราคอนเวิร์สเป็นเงินบาท
แล้ว	ท�าให้เรารับรู้รายได้น้อยลง	ถ้ามีการอ่อนตัวแรงไปเรื่อยๆก็มองว่าน่าจะเป็น
ผลดีกับเรามากกว่า"	นางสาวยุวดี	กล่าว	
	 ส่วนปัญหาเรื่องสงครามทางการค้าสหรัฐฯ	-จีน	ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลก
ระทบต่อบริษัทฯ	โดยตรงมากนัก	แต่มองว่าในระยะยาวสิ่งที่จะตามมาอาจจะมี
เรื่องของในแต่ละประเทศจะมีการชะลอตัวในเรื่องของการลงทุน	ในเรื่องของการ
พัฒนาตัวสินค้า	ซึ่งก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่บริษัทฯ	ต้องคอยติดตาม

	 บิ๊ก	NCL	ส่งซิกปรับเป้าปีนี้จากเดิมคาดไว้โต	10-20%	-	ครึ่งปีแรก	มี
แววเทิร์นอะราวด์	ชี้	Q2	ผลงานน่าพอใจ	ระบุรับเต็มๆบาทอ่อน	สาขาตปท.
ป้อนรายได้ให้ปีละ	100	-	200	ลบ.พร้อมเล็งปีนี้ขยายสาขาไป	4	ประเทศ	
ไสิงคโปร์-	อินโดนีเซีย-สหรัฐอเมริกา-จีน	หลังลงทุนที่รัฐแอลเอ	สหรัฐฯแล้ว
	 นายกิตติ	พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอ็นซีแอล	
อินเตอร์เนชั่นแนล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	NCL	เปิดเผยกับส�านักข่าว
หุ้นอินไซด์ว่า	บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปีน	2561	มีแนวโน้มเติบโต
ตามเป้าที่วางไว้	10-20%	หรืออาจจะมีการปรับเป้าเพิ่มขึ้นก�าลังอยู่ระหว่าง
พิจารณา	จากผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2561	มีแนวโน้มเทิร์
นอะราวด์	อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2560	ทั้งนี้ในไตรมาส
ที่	2/2561	ผลการด�าเนินงานก็ออกมาในระดับที่น่าพอใจ
	 ในขณะที่บริษัทฯได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง	เนื่องจาก
บริษัทฯได้มีการขยายส�านักงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น	ซึ่งท�าให้บริษัทมีราย
ได้เป็นเงินสกุลดอลลาร์มากขึ้น	โดยอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	ปัจจุบัน	จะสามารถ
ท�าให้สาขาต่างประเทศ	ส่งรายได้ให้กับบริษัทประมาณปีละ	100	-	200	ล้าน
บาท	แต่หากค่าเงินบาทอ่อนลงเรื่อยๆ	ก็จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา	

บริษัทฯมองว่าจะส่งผลด้านบวกให้กับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า
ผลด้านลบ
	 "ส�าหรับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้น	เรามอง
ว่าจะส่งผลดีกับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด	โดยเฉพาะเวียดนาม	
ส่วนไทย	ถ้ามีการปรับตัวให้ดีเราก็จะได้ผลประโยชน์มาก	แต่ถ้าปรับตัวไม่ดี	
ผลประโยชน์ก็จะไหลเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน"	นายกิตติกล่าว
	 ส่วนแผนการลงทุนในปีนี้	บริษัทฯได้เตรียมขยายสาขาไป	4	ประเทศ	
ได้แก่	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริกา	และจีน	โดยเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา
บริษัทได้มีการลงทุนที่รัฐแอลเอ	สหรัฐอเมริกาแล้ว	และอยู่ระหว่างอนุมัติการ
ลงทุนในอินโดนีเซียต่อ	ทั้งนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการอนุมัติงบลงทุนทั้งหมด	1.5	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน	และได้รับ
เงินจากการแปลงสภาพวอแรนต์
	 ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	บริษัทฯมองว่าการที่มีบริษัท
โลจิสติกส์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น	จะส่งผลดีต่อภาพรวม
ธุรกิจ	เนื่องจากจะเป็นการช่วยยกมาตรฐานของบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้อยู่ใน
ระดับสากลมากขึ้น	
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SAWAD	เก็บเพ่ิมหุ้น	BFIT	

ดันสัดส่วนถือหุ้นรวมกว่า	45%

CHAYO	เผยคร่ึงปีแรก	ซื้อหน้ีแล้ว	8.6	พันลบ.	

ม่ันใจท้ังปี	ไม่ต�่ากว่า	1	หม่ืนลบ.	

ตามเป้า	ม่ันใจรายได้ปีน้ีโต	10%		

	 CHAYO	เผยครึ่งปีแรก	ซื้อหนี้แล้ว	8.6	พันลบ.	มั่นใจทั้งปี	ไม่ต�่ากว่า	
1	หมื่นลบ.	ตามเป้า	มั่นใจรายได้ปีนี้โต	10%	ตามเป้า	มองครึ่งปีหลังโตต่อ
เนื่อง		 	
	 นายสุขสันต์	ยศะสินธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ชโย	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	CHAYO	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	แนวโน้มผลการ
ด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง	จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก	โดยบริษัทฯ	ได้มีการปรับ
เป้าการซื้อหนี้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเป็นไม่ต�่ากว่า	10,000	
ล้านบาทในปีนี้	หลังจากที่ได้ซื้อหนี้	8,000	จากธนาคาร	ยูโอบีเข้ามาบริหาร		
ขณะที่ธุรกิจให้บริการเจรจาและติดตามทวงถามหนี้ขยายตัวตามแผน	โดยใน
ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้	บริษัทฯ	ได้รับงานบริการและติดตามทวงถามหนี้	จาก
สถาบันการเงินชั้นน�าและบริษัทชั้นน�าในตลาดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	จึงท�าให้
มั่นใจว่ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ตามเป้าหมาย	จากปีก่อนมีรายได้	
206.56	ล้านบาท		ขณะที่ช่วงครึ่งแรกปี	2561	บริษัทฯ	ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาแล้วรวมกว่า	8,600	ล้านบาท	ซึ่ง
เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันราว	92%	
	 "	3	ธุรกิจของเราธุรกิจซื้อหนี้	และธุรกิจคอลเซ็นเตอร์	ธุรกิจตามหนี้
ก็ค่อยๆ	เติบโต	แต่ปีนี้เราซื้อหนี้ได้ค่อนข้างมาก	เพราะฉะนั้นขนาดในการ

เติบโตจึงเป็นธุรกิจการซื้อหนี้	ปีนี้ธุรกิจซื้อหนี้จะมีขนาดประมาณ	80%	ใน
การรับรู้รายได้	ส่วนของธุรกิจ	call	center	และธุรกิจตามหนี้ก็จะลดหลั่นลง
มา	เพราะพอร์ตจะไปใหญ่ตรงนั้นและการรับรู้รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น	พอร์ตก็โต
ขึ้น	ภายใน	2	ไตรมาสที่เหลือเราจะซื้อหนี้เพิ่มขึ้น	ทั้งมีหลักประกันและไม่มี
หลักประกัน	ถ้ามองในอนาคตอีกซัก	1-2	ปี	จะเติบโตได้อย่างดี"	นายสุขสันต์	
กล่าว	
	 นายสุขสันต์	มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน	ทั้งด้านการบริหารงานและ
ภาวะตลาดที่เอื้ออ�านวย	ในการที่จะรุกธุรกิจซื้อหนี้เข้ามาบริหารอย่างต่อ
เนื่อง		โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้าสิ้นปีจะมีพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโตแตะ	
3.9	หมื่นล้านบาท	
	 "	ตอนนี้อาจจะตามยากหน่อยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี	แต่เมื่อเศรษฐกิจดี
ลูกค้าก็ต้องการที่จะเป็นอิสระทางการเงิน	ก็จะเข้ามาเจรจากับเราจ�านวนมาก	
ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเป็นโอกาสของการซื้อหนี้	เมื่อเศรษฐกิจดีอีก	2	ปีข้าง
หน้ามีการเลือกตั้ง	CHAYO	จะยิ่งเติบโตมากขึ้นส�าหรับการซื้อหนี้	ปีหน้าทั้ง
ซื้อหนี้ได้ดีและการเติบโตในการจัดเก็บก็จะดีด้วย	ปี	63	จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีก	
"นายสุขสันต์	กล่าว		

	 SAWAD	เก็บเพิ่มหุ้น	BFIT	กว่า	18.4	ล้านหุ้น	ดันสัดส่วนการถือ

ครองหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	45.34%	ชี้ปัจจัยพื้นฐานบีฟิท	มีความแข็งแกร่ง		

ขณะเดียวกันจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์	ให้มีการ

เติบโตแบบยั่งยืน	ให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจร

	 นางสาวธิดา	แก้วบุตตา	ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	บริษัท	

ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SAWAD	เปิดเผยว่า	บริษัท

ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบริษัทงินทุน	ศรีสวัสดิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	BFIT	จาก	36.95%	เป็น	45.34%	โดยเป็นการท�ารายการผ่าน

กระดานและกระดานรายใหญ่	(บิ๊กล็อต)	จ�านวน	18.49	ล้านหุ้น	คิดเป็น

สัดส่วนที่ซื้อเพิ่ม	8.39%	ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ	30	บาท	คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ	555	ล้านบาท

	 นางสาวธิดา	กล่าวว่า	การเพิ่มสัดส่วนดังกล่าว	บริษัทประมินว่าจะ

สงผลดีในระยะยาวต่อกลุ่มศรีสวัสดิ์	เนื่องจากมองว่า	BFIT	มีปัจจัยพื้น

ฐานที่แข็งแกร่ง	มีโอกาสเติบโตสูงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท		

นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มศรีสวัสดิ์ให้เติบโตไปในทิศทาง

เดียวกันด้วย	และสามารถให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจรมากขึ้น

	 “การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบีฟิท	เป็นการเพิ่มความมั่นคงในการ

ท�าธุรกิจในระยะยาว	และทั้งกลุ่มะเติบโตพร้อมๆ	กัน	และปีนี้จะเป็นปีแห่ง

การรุกธุรกิจเต็มที่	หลังจากที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการปรับโครงสร้าง

องค์กร	เพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันและกฏระเบียบที่อาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลง”นางสาวธิดา	กล่าวและว่า

	 ปัจจุบันโครงสร้างของบริษัท	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

มีบริษัทลูก	5	บริษัทคือ	บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

BFIT	ถือหุ้นสัดส่วนล่าสุด	45.34%	บริษัทศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	2014	จ�ากัด		

ถือหุ้น	100%	บริษัทศรีสวัสดิ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ถือหุ้นในสัดส่วน	

90%	บริษัทเอสดับบลิวพี	แอสเสทเมเนจเม้ท์	จ�ากัด	ถือหุ้น	100%	และ

บริษัทเงินสดทันใจ	จ�ากัด	ถือหุ้น	100%			
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บล.ไอร่า	มอง	SET	ก.ค.	ลุ้นทดสอบ	1,717	จุด	

แนะเก็งก�าไรหุ้นเป้าหมายต่างชาติลงทุน	

ชู	ADVANC	-	BBL	-	PTTEP	

	 บล.ไอร่า	ประเมินหุ้นไทยเดือน	ก.ค.	ฟื้น	หลังหลุด	1,600	จุดในเดือน

มิ.ย.ที่ผ่านมา	เหตุรับรู้ปัจจัยลบต่างประเทศ	อาทิ	สงครามการค้า	เฟดขึ้น

ดอกเบี้ย	และกลับมาเก็งก�าไรการประกาศผลการด�าเนินงานไตรมาส	2/61	

ของบริษัทจดทะเบียน	และเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีต่อเนื่อง	ให้

กรอบดัชนี	1,670	-	1,717	จุด	แนะเก็งก�าไรหุ้นเป้าหมายของนักลงทุนต่าง

ชาติ	หลัง	Fund	Flow	ไหลกลับ	ชู	ADVANC	-	BBL	-	PTTEP		

	 นางจิตรลดา	เลขาพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	

ไอร่า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AS	เปิดเผยว่า	ภาพรวมตลาดหุ้นในเดือน

กรกฎาคม	คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเศรษฐกิจดีต่อเนื่อง	หลังไตรมาส	1/2561	

เติบโต	4.8%	สูงสุดในรอบ	5	ปี	ล่าสุด	ธปท.	เพิ่มคาดการณ์	GDP	ปี61	เป็น	

4.4%	จากเดิม	4.1%	ตามการส่งออกและท่องเที่ยวที่โดดเด่น	และดีกว่าคาด	

สอดคล้องกับคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ	ที่	4.2	–	4.7%	ซึ่งสูงสุดในรอบ	6	ปี

	 นอกจากนี้	ยังได้รับปัจจัยบวกจากแรงเก็งก�าไรผลประกอบการไตรมาส	

2/2561	เริ่มจากกลุ่มธนาคาร	ประมาณกลางก.ค.	หลังจากนั้นเป็น	Real	

Sector	จนถึงกลางส.ค.61	รวมถึงราคาน�้ามัน	ที่คาดได้รับ	Sentiment	บวก

จากความร่วมมือลดปริมาณผลิตน�้ามัน	สูงกว่า	1.2	ล้านบาร์เรล	ถึง	152%		

ประกอบกับการเพิ่มปริมาณผลิตน�้ามัน	1	ล้านบาร์เรล/วัน	ของกลุ่มผู้ผลิต

น�้ามันเพื่อชดเชยปริมาณส่งออกน�้ามันของอิหร่านและเวเนซูเอล่า	ดีกว่าคาด

หมายก่อนหน้าที่คาดสูงถึง	1.5	ล้านบาร์เรล	และมาตรการคว�่าบาตรครั้งใหม่	

โดยสหรัฐฯ	เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตร	ระงับการน�าเข้าน�้ามันจากอิหร่าน

ภายในวันที่	4/11/61

	 ส่วนปัจจัยที่ยังคงกดดันภาพรวมการลงทุนในเดือนนี้	คือ	Fund	Flow	

ต่างชาติยังขายสุทธิตลอดครึ่งปีแรก	2561	จ�านวน	180,077	ล้านบาท	

อย่างไรก็ตามยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคส่วนใหญ่	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ	บล.	ไอร่า	(AS)	กล่าวเพิ่มว่า	ส�าหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตา

ส�าหรับเดือนกรกฎาคมนี้	คือ	นโยบายการค้าของสหรัฐฯ	ที่คาดยังมีความไม่

แน่นอน	และคาดสร้างความผันผวน	รวมถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นลงทุน	เช่น

ที่เกิดขึ้นเมื่อมี.ค.	-	มิ.ย.	ที่ผ่านมา	รวมถึงการประชุมเฟดที่จะจัดขึ้นในวันที่	

31/7/61	–	1/8/61	คาดการณ์ว่ามีการคงอัตราดอกเบี้ย	ไว้ที่	1.75	–	2.00%	

และคาดปรับขึ้นอีก	2	ครั้ง	ในเดือนก.ย.	และธ.ค.	ตามล�าดับ	และ	Bond	

Yield	โดย	Bond	Yield	สหรัฐฯ	อายุ	10	ปี	ลดลงต่อเนื่อง	จากกลาง	พ.ค.	ที่

ผ่านมา	หลังขึ้นไประดับสูงสุดที่	3.07%	ซึ่งคาดน�้าหนักกดดันต่อการลงทุนใน

สินทรัพย์เสี่ยงลดลง

	 ดังนั้นประเมินกลยุทธ์การลงทุนในเดือนกรกฎาคมว่า	มีโอกาสฟื้นตัว	

หลังเดือนที่ผ่านมาดัชนีปรับลงสู่ระดับต�่าสุด	1,595.58	จุด	นับจากต้นปีที่

ผ่านมา	คาดตลาดส่วนใหญ่สะท้อนปัจจัยลบจากประเด็นต่างประเทศ	โดย

เฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และประเทศคู่ค้า	ที่ส�าคัญ	เช่น	จีน	และ

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	(EU)	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นความ

เสี่ยง	จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความรุนแรงขึ้น	อาจเป็นประเด็นที่

สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศ	และอาจส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ

ของโลก	และการจ�ากัดการลงทุนต่อทุกประเทศ	(รวมจีน)	ที่ยังมีความไม่

แน่นอน

	 ขณะที่คาดการประชุมเฟด	(31/7/61	–	1/8/61)	ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่	

1.75	–	2.00%	พร้อมแนะติดตาม	Bond	Yield	หากปรับเพิ่มขึ้น	อาจกลับ

มามีผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง	รวมถึงตลาดหุ้น	และคาดยังส่งผล

ให้	Fund	Flow	ยังคงไหลออกจาก	Emerging	Market	ทางด้านราคาน�้ามัน

คาด	Sentiment	บวก	คาดส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน	ทางด้านประเด็นใน

ประเทศ	เริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลการด�าเนินงาน	–	Q2/61	คาดมีแรงเก็งก�าไร	

(+/-)	ถึงกลางเดือนส.ค.	ขณะที่คาด	Fund	Flow	มีโอกาสไหลกลับหากมีการ

ก�าหนดวันเลือกตั้งชัดเจน	พร้อมคาดหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของต่าง

ชาติ	กลับมาได้รับความสนใจ

	 อย่างไรก็ตาม	วางกรอบดัชนีเดือนกรกฎาคมไว้ที่	1,670	-	1,717	จุด	

ทั้งนี้	แนะน�าทยอยสะสม	หุ้นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ	หลัง	Fund	

Flow	ไหลกลับ	เช่น	ADVANC,	BBL	และ	PTTEP	รวมถึงหุ้นที่มีความ

ปลอดภัยภายใต้เงินปันผลที่จ่ายเป็นประจ�า	เช่น	TMT	ที่คาด	Dividend	

Yield	ปี	61	สูงถึง	8.0%	ประกอบกับหุ้นที่คาดผลการด�าเนินงานดีขึ้นต่อ

เนื่องเมื่อเทียบไตรมาสก่อน	เช่น	HTECH	และหุ้น	CBG	ที่คาดว่าผลการด�าเนิน

งานกลับมาเติบโตในปี	62	เป็นต้น
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ก.ล.ต.	ออกเกณฑ์พร้อมรองรับไอซีโอ	

มีผลบังคับใช้	16	ก.ค.	61

	 ก.ล.ต.	ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซี

โอ	และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล	โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่	16	

กรกฎาคม	2561

	 นายรพี	สุจริตกุล	เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	ก.ล.ต.	ได้ออกประกาศ

ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยกระบวนการไอซี

โอ	และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล	ภายใต้พระราชก�าหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	(พ.ร.ก.)	แล้ว	โดยจะมีผลใช้

บังคับในวันที่	16	กรกฎาคม	2561

	 เนื่องจาก	พ.ร.ก.	ก�าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไอซีโอต้องผ่านการ

คัดกรองจากไอซีโอพอร์ทัล	ในชั้นแรกภายหลังประกาศที่เกี่ยวข้องมีผล

ใช้บังคับ	ก.ล.ต.	จึงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัลก่อน	โดย

ผู้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัลจะต้องเป็นบริษัทไทย	มีทุนจด

ทะเบียนไม่ต�่ากว่า	5	ล้านบาท	มีโครงสร้างการบริหารจัดการ	ระบบ

งาน	ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ	และมี

ความพร้อมในการท�าหน้าที่คัดกรองผู้ระดมทุน	ประเมินแผนธุรกิจและ

โครงสร้างการกระจายโทเคนดิจิทัล	ตรวจสอบชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์

ส�าหรับใช้ในกระบวนการไอซีโอ	(ซอร์สโค้ด)	ให้ตรงกับข้อมูลที่เปิด

เผย	ท�าความรู้จักตัวตนและสถานะของผู้ลงทุน	ตลอดจนประเมินความ

สามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

	 เมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว	ก.ล.ต.จะเริ่มพิจารณา

ค�าขออนุญาตออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ประสงค์ออกไอซีโอ	

	 ทั้งนี้	ผู้ที่ประสงค์จะออกไอซีโอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมาย

ไทยที่มีแผนธุรกิจและข้อก�าหนดสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ชัดเจน	มี

การเปิดเผยซอร์สโค้ด	แบบแสดงรายการข้อมูล	ร่างหนังสือชี้ชวน	และงบ

การเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ทั้งนี้	การออกไอซีโอแต่ละครั้ง	

สามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	(ultra	high	

net	worth	investors)	นิติบุคคลร่วมลงทุน	(venture	capital)	กิจการ

เงินร่วมลงทุน	(private	equity)	ได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน		ส่วนการเสนอขาย

ต่อผู้ลงทุนรายย่อยในแต่ละครั้งจะจ�ากัดวงเงินที่รายละไม่เกิน	3	แสนบาท		

นอกจากนี้	วงเงินรวมที่ขายผู้ลงทุนรายย่อย	ต้องไม่เกิน	4	เท่าของส่วน

ของผู้ถือหุ้น	หรือไม่เกินร้อยละ	70	ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด		โดย

ผู้ออกไอซีโอสามารถรับช�าระค่าโทเคนดิจิทัลเป็นเงินบาทหรือคริปโทเค

อร์เรนซี	ได้แก่	Bitcoin,	Bitcoin	Cash,	Ethereum,	Ethereum	Classic,	

Litecoin,	Ripple	และ	Stellar

	 นายรพี	กล่าวว่า	“ก.ล.ต.	ยินดีให้ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบ

เป็นไอซีโอพอร์ทัล	เข้ามาหารือกับ	ก.ล.ต.	ในรายละเอียดได้ทันที	เพื่อ

เตรียมความพร้อมส�าหรับการยื่นขอความเห็นชอบเมื่อประกาศมีผล

บังคับใช้	และเมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่	ก.ล.ต.	เห็นชอบแล้ว	ก.ล.ต.	ก็

พร้อมจะพิจารณาอนุญาตการออกไอซีโอต่อไป	ทั้งนี้	แม้เกณฑ์ที่ออกมา

จะช่วยสร้างมาตรฐานในการออกไอซีโอ	และเพิ่มกระบวนการคัดกรอง

เพื่อป้องกันผู้ลงทุนจากการถูกหลอกลวง	แต่การได้รับอนุญาตการ

เสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก	ก.ล.ต.	ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันความส�าเร็จ

ของโครงการที่ระดมทุน	ราคา	หรือผลตอบแทน	ผู้ลงทุนยังมีโอกาส

ขาดทุนหรืออาจมีช่องทางการเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลที่จ�ากัด	ผู้ลงทุน

จึงควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและแน่ใจว่า	สามารถยอมรับความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจลงทุน”

	 ผู้สนใจและผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัล	หรือ

สนใจออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ	สามารถดาวน์โหลด

ประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่	https://www.sec.or.th/digitalasset
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ขอแสดงความยินดี	บจก.นายกล้วยหอม	ออนไลน์	

หรือส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	วันนี้	5	ก.ค.	ครบ	8	ปี	ก้าวสู่ปีที่9	เรียกว่า	8	ปี	เป็น	

8ปี	แห่งประสบการณ์การท�างาน	มองเห็นความเป็นไปในตลาดหุ้นมากมายหลาก

หลายรูปแบบ	ยุคสมัย	เปลี่ยนไปเยอะ	ส�าหรับตลาดหุ้น	มุมมองของแม่มดน้อย	

มองเหนือ	1,600	จุด	เป็นจัด	เป็นขนมชั้นที่ต้องยืนให้ได้	นานๆ	หากเกิด	หลุด	ต�่า

กว่า	1,600	อีกครั้ง	คงจะยาก	จะไต่ขึ้น	ด้วยต้องใช้พลังงานเงิน	อิอิ

	 ปัจจัยต่างประเทศ	คีย์หลัก	ไม่พ้นเรื่องของสงครามการค้า	มุมมองของ	เฟด	

ที่มีต่อเศรษฐกิจและการปรับขึ้นดอกเบี้ย	คงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป

	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,629.20	จุด	เพิ่มขึ้น	2.58	จุด	หรือ	

0.16%	มูลค่าการซื้อขาย	58,233.48	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ		

4,660.78	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	875.40	ล้านบาท	นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ	2,336.25	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ		

1,449.13	ล้านบาท

	 ภาพรวมๆ	วานนี้	หุ้นไทย	สถาบันในประเทศ	ดูแล	คุ้มครอง	ปกป้อง	ให้	

ดัชนีตลาดยืนเหนือ	1,620	จุด	ได้	วันนี้	สถาบันในประเทศ	จะมีแรงแบกหุ้นแทน	

พอร์ตโบรกเกอร์	ต่างชาติ	รายย่อย	

เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

 BEAUTY	ฟลอร์	สนั่น	

กระดานสะเทือน	ทั้งๆ	ที่	หมอสุวินและ

ทีมงาน	แถลงข่าว	BEAUTY	ปฎิเสธ	

ทุกข้อความ	ทุกข่าวลือ	ส�าหรับวันนี้		

ส่วนตัวเชื่อว่า	ราคาหุ้น	BEAUTY	คง

ไม่ฟลอร์2	แต่เกมหุ้น	ยังด�าเนินต่อไป

แบบหวาดเสียว	วัดใจกันน่าดู

	 แน่นอนหุ้น	BEAUTY	ฟลอร์	หุ้นยา	อาหารเสริม	ของสวยๆ	งามๆ	อย่าง	

MEGA	KAMART	DDD	DOD	ก็ปรับตัวลง	ซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยา	สรุปๆ	รวมๆ	

นักลงทุน	เหมาเข่ง	วันนี้	มาแยกเข่งกันดีกว่าค่ะ	

	 ผู้บริหาร	SAWAD	เผย	ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	เก็บเพิ่มหุ้น	BFIT	กว่า	

18.4	ล้านหุ้น	ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ	30	บาท	ดันสัดส่วนการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	

45.34%	จากถือ	36.95%	ชี้ปัจจัยพื้นฐานบีฟิท	มีความแข็งแกร่ง	ขณะเดียวกัน

จะช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์	ให้มีการเติบโตแบบยั่งยืน	ให้

บริการด้านการเงินที่ครบวงจร

 CHAYO	ประเมิน	ผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง	โตกว่าครึ่งปีแรก	

พร้อมปรับเป้าการซื้อหนี้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเป็นไม่ต�่ากว่า	

10,000	ล้านบาทในปีนี้	หลังจากที่ได้ซื้อหนี้	8,000	จากธนาคาร	ยูโอบีเข้ามา

บริหาร	มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ตามเป้าหมาย	จากปีก่อนมีรายได้	

206.56	ล้านบาท	

	 เทพเจ้าหุ้น	MBKET	ท�านายภาพรวมก�าไรตลาดปีนี้จะเติบโตราว	10%	

เหตุได้แรงหนุนจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม	เช่น	พลังงาน,	ธนาคาร,	ค้าปลีก,	

สื่อสาร,	ขนส่ง,	อสังหาริมทรัพย์,	ปิโตรเคมี	ธีมการลงทุนในช่วง	3Q61	เน้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่คาดจะได้รับประโยชน์อิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ	ให้	

STEC,	BBL,	SPALI,	BJC	เป็น	Top	picks

 ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ	

และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล	โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่	16	กรกฎาคม	

2561	นับเป็นความก้าวหน้าอีกครั้งเกี่ยวกับICO

 KTC	จับมือ	บริษัท	คอร์โน	แอนด์	แนช	จ�ากัด	มอบความคุ้มค่าให้สมาชิก

ที่เยี่ยมชมงานบางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	ออโต	ซาลอน	2018	และใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิตเคทีซีครบทุก	1,000	บาทต่อเซลส์สลิป	พร้อมใช้คะแนนสะสม	KTC	

FOREVER	REWARDS	ทุก	1,000	คะแนน	แลกรับเครดิตเงินคืนทันที	14%	โดย

สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่บูธเคทีซีในงาน	(บูธ	F-11-1	ชาเลน

เจอร์	ฮอลล์	2	อิมแพค	เมืองทองธานี)	ตั้งแต่วันที่	4	–	8	กรกฎาคม	2561	ณ	

อาคารชาเลนเจอร์	2	อิมแพ็คเมืองทองธานี

ครบ8ปี

บล.บัวหลวง	:	ADVANC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	215.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SYNEX	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	19.00	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	85.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	VGI	แนะน�า	ซื้ออ่อนตัว	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.66	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	GFPT	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.80	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SPA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.90	บ.	
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SUPER	ผุด	บ.ย่อย	Super	Solar	(Thailand)	รองรับแผนเข้าลงทุนหรือถือหุ้น

ในบริษัทอื่นท้ังใน	-	ตปท.	1.
	 นายจอมทรัพย์	โลจายะ	ประธานกรรมการ	บริษัท	ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	SUPER	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัท	ซุปเปอร์	เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2561	ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง	บริษัท

ย่อยแห่งใหม่ของบริษัท	เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	บริษัทขอแจ้งรายละเอียดของบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท	ที่ได้ด�าเนินการจัดจด

ทะเบียนจัดตั้ง	กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	20	มิถุนายน	2561	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ชื่อบริษัท	:	บริษัท	ซุปเปอร์	โซล่าร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	Super	Solar	(Thailand)	Company	Limited

	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เข้าลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทอื่นที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ	

	 ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

	 สัดส่วนการถือหุ้น	:	ถือหุ้น	100%	โดย	ซุปเปอร์	โซล่าร์	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	(“SSE”)	

	 คณะกรรมการบริษัท	:	1.	นายจอมทรัพย์	โลจายะ2.	นายอาคม	มานะแก้ว		3.	นายชัพมนต์	จัรทรพงศ์พันธุ์

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	:	นายจอมทรัพย์	โลจายะลงนามและประทับตราบริษัท	หรือนายอาคม	มานะแก้วและนายชัพมนต์	จัรทรพงศ์พันธ์ุ	

ลงนามร่วมกันและประทับตราบริษัท

	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(EXIM	BANK)	แต่งตั้งนางสาวสดใส	พงษ์พัฒนาศิลป์	เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	ดูแลงานด้าน

การจัดการระบบงานบัญชีของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย	มาตรฐานการบัญชี	และข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	การรับ-จ่ายเงินและการ

โอนเงิน	การให้ค�าปรึกษาด้านระบบงานบัญชี	การประมวลผลข้อมูล	และการจัดท�างบการเงินและรายงานทางการเงิน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561	

เป็นต้นไป

	 นายวสุ	กลมเกลี้ยง	เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน	ดูแลงานสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนในประเทศเป้าหมายของผู้

ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการลงทุน	โดยน�าเสนอบริการแบบครบวงจร	ทั้งด้านสินเชื่อ	การรับประกันความเสี่ยง	การเป็นที่

ปรึกษาด้านการลงทุน	และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ	มีผลตั้งแต่วันที่	2	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป	

	 นางสาวสดใสจบการศึกษาปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	และปริญญาตรี	สาขาบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เข้าร่วมงานกับ	EXIM	BANK	ตั้งแต่ปี	2540	

ได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	ในปี	2554	และ	2556	ตามล�าดับ

	 นายวสุจบการศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ	สาขาการเงินระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยธันเดอร์เบิร์ด	แอริโซนา	(Thunderbird	

School	of	Global	Management)	รัฐแอริโซนา	สหรัฐฯ	และปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เคย

ท�างานร่วมกับกลุ่มบริษัท	ปตท	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ	และล่าสุดด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวย

การฝ่ายและผู้บริหารฝ่ายทีมธุรกิจขนาดใหญ่	10	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ	EXIM	BANK

EXIM	BANK	แต่งต้ัง	"สดใส	พงษ์พัฒนาศิลป์"	เป็นผู ้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายกลุ ่มอุตสาหกรรมเพ่ือการลงทุน2.
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CK	เผยกิจการ	ร่วมค้า	ซีเคซีเอช	ลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญา	
โครงการฯทางคู ่	ช่วงชุมถนนจิระ	-	ขอนแก่น	ฉบับท่ี	1	มูลค่า	896	ลบ.

SAWAD	เพ่ิมสัดส่วนลงทุนในบง.	ศรีสวัสดิ์	จากเดิมร้อยละ	36.35	เป็น	ร้อยละ	45.34

3.

5.

	 ดร.	อนุกูล	ตันติมาสน์	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไปบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	CK	

เปิดเผยว่า	กิจการ	ร่วมค้า	ซีเคซีเอช	ซึ่งประกอบด้วย	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	ช.ทวีก่อสร้าง	จ�ากัดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่ม

เติมแนบท้ายสัญญา	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นฉบับที่	1	กับ	การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อด�าเนินงานก่อสร้างงานแก้ไข

เปลี่ยนแปลงตามแบบรูปทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่จากแบบรูปเดิมตามสัญญาที่เป็นคันดินถมสูง	เป็นแบบรูปโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ	(Elevated	

Structures)	ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ	ท�ากับบริษัทอื่นโดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

	 วันที่ลงนาม	3	กรกฎาคม	2561

	 มูลค่างานแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น	896,000,000	บาท	(แปดร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

	 ระยะเวลาแล้วเสร็จ	17	สิงหาคม	2562

	 นางวนาพร	พรกิติพงษ์	ผู้มีอ�านาจรายงานสารสนเทศ	บริษัท	ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	SAWAD	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้เพิ่มสัดส่วนการ

ลงทุนในบริษัทเงินทุน	ศรีสวัสดิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	จากเดิมร้อยละ	36.35	เป็น	ร้อยละ	45.34	โดยเป็นการท�ารายการผ่านกระดานและกระดานรายใหญ่ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 นางสาวดวงใจ	แก้วบุตตา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน	ศรีสวัสดิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	BFIT	เปิดเผยว่า	ได้รับแจ้งจากบริษัท	ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	SAWAD	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	เรื่องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ	36.35	เป็น	ร้อยละ	45.34	ของทุนจดทะเบียนและช�าระ

แล้วของบริษัท

	 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนี้	ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

	 นายพนม	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเชีย	กรีน	เอนเนอจี	จ�ากัด	(มหาชน)	AGE	เปิดเผยว่า	นายชโลธร	ลีลามะลิ	ได้ลาออกจากต�าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	(CFO)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561	เป็นต้นไป

BFIT	แจง	SAWAD	ถือหุ้นใหญ่เพ่ิมเป็น	45.34%	จาก	36.35%	ไม่มีผลกระทบ

ต่อโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

AGE	เผย	ชโลธร	ลีลามะลิ	โบกมือลา	CFO	มีผล	1ก.ค.61	เป็นต้นไป

4.

6.
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	 นายเอกชัย	เตชะวิริยะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคาร

กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(KTB)	และ	นายชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ	ประธาน

กรรมการบริหาร	บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	(MTC)	

ผู้น�าตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์	ของเมืองไทย		

ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจ�านวน	3,000	ล้านบาท	เพื่อใช้

ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ธนาคารกรุงไทย	ส�านักงานใหญ่	

	 นายอภิชาติ	ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RP	(ที่	2	จากซ้าย)	น�าทีมงาน	ร่วมออกบูธใน

งาน	mai	FORUM	2018	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5	ซึ่งจัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ภายใต้ธีม	3S	ได้แก่	SMEs,	Startup	และ	

Social	Enterprise	(SE)	เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนถึงศักยภาพและโอกาส

การเติบโตทางธุรกิจ	พร้อมน�าเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษให้กับนัก

ลงทุนที่เข้าร่วมงาน	ณ	บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็น

ทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อเร็วๆ	นี้									

ธนาคารกรุงไทยลงนามในสัญญาสนับสนุน

ทางการเงินแก่	MTC RP	ร่วมออกบูธงาน	mai	FORUM	2018	มหกรรม
รวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5

1. 2.
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	 คุณพนม	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเชีย	กรีน	เอนเนอ

จี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AGE	ร่วมออกบูธในงาน	"mai	FORUM	2018	

มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5"	ภายแนวคิด	3S:	SMEs	SE	Startup	

พัฒนา	ก้าวหน้า	สร้างสรรค์	โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น

จ�านวนมาก	ณ	คอนเวนชั่นฮอลล์	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัล

เวิลด์	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 “THAI	TECH	EXPO	2018”	ตลาดนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่	ที่น�าเสนอ

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก	15	หน่วยงานภายในสังกัด

กระทรวง	และหน่วยงานเครือข่าย	โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์

รวมถึงบริการต่างๆ	ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทย

แลนด์	4.0	น�ามาจัดแสดงให้ได้ชมกันตลอด	5	วันเต็ม	ตั้งแต่วันที่	4-8	

กรกฎาคม	นี้	ที่ไบเทค	บางนา	โดยภายในงานแถลงข่าวมีการจัดแสดง

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย	และได้รับ

เกียรติจาก	นายเพิ่มสุข	สัจจาภิวัฒน์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ดร.จุฬารัตน์	ตันประเสริฐ	รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	นายธนาวุฒิ	โต๊ะทอง	

ผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทย	ร่วมในพิธีเปิด	ณ	ห้องอินฟินิตี้	บอลลูม	

โรงแรมพูลแมน	คิงพาวเวอร์	กรุงเทพฯ

AGE	ออกบูธงาน	mai	Forum	2018
กระทรวงวิทย์ฯ	ชวนคนไทยร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพ	‘เทคโนโลยี

พร้อมใช้	พัฒนาไทยยั่งยืน’ในงาน	“THAI	TECH	EXPO	2018”

3. 4.
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